

ANH EM TA VỀ...

Vừa qua Tâm Tư Sao Biển 2021 (TTSB) có nhận được 58 bài của anh em hưởng ứng lời kêu gọi TTSB số mới năm nay, trong đó thơ có 19 bài, ba bài nhạc, và các bài còn lại thuộc đủ thể loại. Cụm dành cho 60, 55 và 50 năm lớp SB1961, SB1966 và SB1971 gồm khoảng tám bài. Tám cái khí quyển của bài đã dựng lại một thời ‘chỉ biết chăm lo’ học hành, vui cái vui của một thiếu thời, v.v.

Ngoài ra còn một số bài tưởng nhớ người anh em vừa mới qua đời Đặng Anh Thạch SB64, một số bài suy niệm và bài giải trí mùa giãn cách do anh Nguyễn Kim Ngân SB59 chuyển ngữ, giúp anh em có của ăn đàng. TTSB 2021 cũng không đứng ngoài tâm tư của người dân thế giới về mùa dịch giãn cách. NS Vi Nam kịp thời có một bài ballade *Thương quá Sài Gòn*, kể chuyện Sài Gòn trong suốt mấy tháng ‘phong thành’. Sài Gòn đã xất bắt xang bang như thế nào. Rồi những giọt cam lồ của người anh chị em ngoài Sài Gòn đã kịp tưới tấp xuống. Những tấm lòng thương quá Sài Gòn thật không thể kể cho bằng hết. Cầu Chúa trả công bội hậu cho anh chị em chúng

con. Xin Chúa cũng giúp đưa những anh chị chúng con không may bị tổn thất bởi cơn đại dịch - như một thử thách nặng nề quá mức từ trước tới nay - về cùng hưởng thánh nhan Chúa...

Phần nghiên cứu trong tập *TTSB 2021*, giúp cho anh em có cái nhìn mở mang, bao giờ cũng là thế mạnh của anh Nguyễn Văn Nghệ SB74. Các bài nghiên cứu của anh có một giá trị nhứt định về mặt văn hóa xưa của người Việt.

Những sai sót là không thể thiếu được. Hoan nghênh những ai phát hiện và xin vui lòng báo lại cho chúng tôi để có thể đính chính trên bản online *TTSB 2021*.

Mong được đồng hành của anh chị em tiếp tục về hướng tương lai...

GÓP MẶT TRONG SỐ NÀY

Vũ Thành An • Hồng Bảo SB72 • Hoàng Châu
SB60 • Nguyễn Văn Độ SB61 • Văn Đại Điển SB60 • Trần
Thế Huy SB72 • Nguyễn Thế Hùng SB62 • Huỳnh Thế Hy
SB71 • Fr. Robert P. Imbelli • Công Khanh SB67 • Ngọc Khánh
SB69-70 • Tri Lê • Cha Dwight Longenecker • Brad Miner • Vi
Nam SB65 • Hạt Sương Nguyên Vi Nam SB65 • Hoàng
Công Nga • Nguyễn Kim Ngân SB59 • Nguyễn Đình Nghi
SB67 • Nguyễn Văn Nghệ SB74 • Tâm Ngọc • Hoàng
Thanh SB61 • Nguyễn Văn Thế SB69-70 • Trần Khởi Thức
SB67 • Châu Tuấn • Trăng Thập Tự • Pierre Nguyễn Quang Vinh
SB61 • Nguyễn Trọng Vinh SB71 • Ngũ Yên SB67